

Các giải thưởng đạt được

- ≈ Sân golf mới triển vọng nhất Việt Nam 2009
(Tạp chí Golf Việt Nam bầu chọn)
- ≈ Sân Golf có Par 5 Đẹp nhất 2010-2011
(Tạp chí Golf Việt Nam bầu chọn)



“Home of Golf in Haiphong”



Sân Golf Quốc tế Đồ Sơn
Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng
Tel: (031) 3 867 956 * Fax: (031) 3 867 955
Email: sales@dosonseasidegolf.com
www.dosonseasidegolf.com



THÔNG TIN CHUNG

Số lỗ: 18
Dài: 6.836 yards
Par: 72 gậy chuẩn
Cỏ: Paspalum
Bẫy cát: 110
Đường cho xe golf: Thông suốt trên khắp sân
Kiosk trên sân: 02 (tại các lỗ #6 và #15)
Xe chơi golf: là loại xe đời mới nhất của Yamaha

DỊCH VỤ:

Caddie: 1 caddie cho mỗi người chơi
Cho thuê gậy đánh golf, giày chơi golf, giữ túi xách
Hai quầy Pro-Shop: 1 ở Nhà CLB và 1 ở Sân tập phát bóng.

SÂN TẬP PHÁT BÓNG

Sân cỏ tự nhiên dài 250 yard, với 5 tâm điểm phát bóng, lần lượt 75, 95, 150, 180, 260 yard từ điểm phát bóng trên cỏ của trung tâm sân tập. Các rổ thu bóng chipping đặt ở các khoảng cách 25, 50, và 70 yard

Tại đây có chương trình dạy chơi golf do HLV giàu kinh nghiệm người Ca-na-da trực tiếp hướng dẫn. Có dịch vụ ăn nhẹ và nước uống.

KHU VỰC SPA VÀ THAY ĐÓ: Phòng tắm và phòng thay đồ hạng nhất dành cho nam và nữ có các phòng sauna khô, ướt với bể tạo sóng Jacuzzi, phòng đánh và giữ giày.

NHÀ CẦU LẠC BỘ

Được thiết kế bởi công ty Bestex Consulting (Nhật Bản), với đầy đủ các tiện nghi hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế. Kiến trúc hài hoà với cảnh quan thiên nhiên, tận dụng ánh sáng và không khí tự nhiên. Ban công, tường vách kính tầm lớn, làm cho người chơi golf, khách đến nhà hàng có tầm quan sát lớn nhất tới mặt fairway, biển Đồ Sơn và đặc biệt là những ngày trời trong xanh, có thể nhìn thấy những hòn đảo của Quần đảo Cát Bà.

PHÒNG HỌP: Phòng Hội Thảo Lớn và 3 Phòng Họp Nhỏ có sức chứa trên 200 khách với trang thiết bị hiện đại nhất, đáp ứng mọi nhu cầu về tổ chức sự kiện của quý khách.

DỊCH VỤ ẨM THỰC:

Nhà hàng sang trọng và quầy Bar có thể phục vụ trên 250 thực khách với thực đơn phong phú, đa dạng các món ăn Âu, Á phục vụ bữa sáng, trưa và tối. Quý khách có thể lựa chọn không gian trong nhà hàng hoặc ngoài trời và chiêm ngưỡng toàn cảnh hồ gôn số 18 – được đọc giả Tạp chí Golf Việt Nam bình chọn “Hồ Par 5 đẹp nhất Việt Nam 2010 – 2011”

QUẦY PRO-SHOP: Là nơi bán các dụng cụ và trang phục chơi golf chuyên nghiệp của các hãng sản xuất hàng đầu Thế giới.

Sân golf Quốc tế Đồ Sơn – Do Son Seaside Golf Resort nằm tại Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng, phía Đông giáp với biển và phía Tây Nam là dãy núi Rồng hùng vĩ. Các gôn thủ và du khách đến đây đều được trải nghiệm vẻ đẹp tự nhiên của sân golf cùng không khí trong lành của biển cùng với các bẫy nước tự nhiên uốn mình trải dài khắp 18 hố gôn. Đây là một trong những đặc điểm nổi bật mà không sân golf nào ở Việt Nam có thể sánh được và là một điểm đến lý tưởng hàng đầu tại Việt Nam.

Được thiết kế bởi Pacific Coast Design, một trong những công ty hàng đầu thế giới của Úc chuyên về thiết kế sân golf, Sân golf Quốc tế Đồ Sơn mang phong cách thể thao kết hợp du lịch giải trí.